

Tọa đàm "Ngành Đo đạc và Bản đồ - Từ giảng đường đến thực tiễn: Hành trang vững bước cho thế hệ trẻ "

Chiều ngày 07/01/2025, tại Hội trường 706, Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm hướng nghiệp dành cho sinh viên Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý với chủ đề "Ngành Đo đạc và Bản đồ - Từ giảng đường đến thực tiễn: Hành trang vững bước cho thế hệ trẻ". Đây là hoạt động thường niên nhằm định hướng nghề nghiệp và trang bị kỹ năng cần thiết cho sinh viên của Nhà trường.



TS. Vũ Danh Tuyên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Quang cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, TS. Vũ Danh Tuyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động hướng nghiệp trong việc trang bị kỹ năng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho sinh viên, giúp họ tự tin bước vào thực tiễn công việc. Tiếp nối, GS.TS. Võ Chí Mỹ, Phó Chủ tịch Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam, đã trình bày bài tham luận với chủ đề "Từ trắc địa bản đồ truyền thống đến địa không gian thông minh", mang đến nhiều kiến thức sâu sắc và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ.



GS.TS. Võ Chí Mỹ, Phó Chủ tịch Hội Trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam

Bài tham luận nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành Đo đạc và Bản đồ trong các lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, quản lý tài nguyên, và thúc đẩy chuyển đổi số. Đồng thời, GS.TS. Võ Chí Mỹ làm rõ tiềm năng to lớn của dữ liệu địa không gian trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, và khẳng định vai trò của sinh viên – những người sẽ trực tiếp tham gia công tác đo đạc và bản đồ – trong việc học tập, kế thừa, và phát triển ngành nghề một cách bền vững và hiệu quả.



Sinh viên lớp ĐH12TĐ đặt câu hỏi với diễn giả tại buổi tọa đàm



GS.TS. Võ Chí Mỹ giao lưu với sinh viên

Buổi tọa đàm đã khép lại thành công với không khí sôi nổi và tinh thần học hỏi đầy nhiệt huyết. Những chia sẻ từ chuyên gia không chỉ mang đến góc nhìn sâu sắc về ngành Đo đạc và Bản đồ, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp các bạn sinh viên tự tin hơn, sẵn sàng vững bước trên con đường sự nghiệp phía trước.



Người viết bài: ThS. Quách Thị Chúc